

Chương Trình Phát Thanh của Nhà Việt Nam – Maryland, Bản Tin Cộng Đồng, 23/4/2022



BTV - *Bùi Mạnh Hùng*

Kính, thân chào Quý Vị,

Đây là Chương Trình Phát Thanh của Nhà Việt Nam – Bản Tin Cộng Đồng, phát thanh từ Maryland, được gửi đến Quý Vị vào lúc 8 giờ tối ngày Thứ Tư, và Thứ Bảy hàng tuần. Bản tin Cộng Đồng của Nhà Việt Nam với mong mỏi, mang đến những Thông Báo, những tin tức có liên quan, cần thiết, gần gũi, với những sinh hoạt của Cộng Đồng Người Việt, đang cư ngụ trong vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận...



Kính thân chào Quý Vị, và xin mời Quý Vị theo dõi Bản Tin Cộng Đồng tối hôm nay **thứ Bảy, 23 tháng 04, năm 2022** trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington DC Radio. Bản tin hôm nay gồm có những tin tức chính sau đây:

Tin Hoa Kỳ

1. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ: Chiến tranh Nga-Ukraine có thể kéo dài đến cuối năm.
2. Bộ trưởng tài chính Tây Phương rời bỏ phòng họp khi đại diện Nga phát biểu.
3. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ: Đài Loan và Hoa Kỳ nên đàm phán một hiệp định thương mại tự do để ngăn chặn ĐCSTQ.
4. Chiến tranh, Covid-19: WB và IMF lo ngại cho tương lai kinh tế toàn cầu.
5. Chiến tranh Ukraina: Mỹ và Liên Âu quyết định có thêm loạt trừng phạt mới chống Nga.
6. 26 thống đốc thành lập Lực lượng Đặc nhiệm Biên giới 'vì thiếu vắng sự lãnh đạo liên bang'

Tin Thế Giới

7. TT Zelensky muốn mời ông Macron đến xem bằng chứng về 'nạn diệt chủng' ở Ukraine.
8. Ukraina sẽ « chiến đấu đến cùng » để giữ Mariupol.

Tin Việt Nam

9. Kon Tum lại xảy ra 3 trận động đất.

Bản Tin Cuối Cùng

10. Ước tính mới của WHO về Covid-19 :Ấn Độ có nhiều ca tử vong nhất.

[Breaking News Sound]

Thông Báo của Nhà VN:



XNV VN - *Hà Vân*

- Một số thông báo thêm từ anh HL (nếu có)

[Breaking News Sound]



*Kính thưa quý vị, sau đây là Thanh Nguyễn đến với
bản tin Hoa Kỳ*

1.- Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ: Chiến tranh Nga-Ukraine có thể kéo dài đến cuối năm

Trong một cuộc phỏng vấn với CNN, Price nói: “Những gì chúng tôi đang cố gắng làm là rút ngắn thời gian của cuộc xung đột này. Chúng tôi tin rằng điều này có thể được thực hiện bằng cách củng cố quyền lực của Ukraine trên bàn đàm phán, thông qua việc cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ an ninh chưa từng có.”

Price nói thêm: “Đồng thời, chúng tôi đang gây áp lực tương tự đối với Nga thông qua các biện pháp trừng phạt kinh tế và các biện pháp tài chính khác”. “Hy vọng rằng cả hai biện pháp sẽ hiệu quả và cuối cùng (buộc Nga) phải đạt được một thỏa thuận ngoại giao và chấm dứt bạo lực, xâm lược vô nghĩa.”

Hai viên chức châu Âu cũng nói với đài CNN rằng, các viên chức Mỹ và châu Âu ngày càng có xu hướng tin rằng cuộc xung đột không có dấu hiệu kết thúc sớm. Một số nhà lập pháp Hoa Kỳ thậm chí còn so sánh xung đột Nga-Ukraine với Chiến tranh Triều Tiên kéo dài 3 năm.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ – Jake Sullivan đã cảnh báo tại một cuộc họp giao ban tại Tòa Bạch Ốc hồi đầu tháng rằng cuộc chiến Nga-Ukraine “có thể kéo dài”.

Sullivan dự đoán rằng sau giai đoạn đầu của “những vụ giết hại và chết hàng loạt”, “giai đoạn tiếp theo có thể kéo dài vài tháng hoặc lâu hơn.”

Sullivan cũng nói rõ trong cuộc họp báo rằng, điều mà Tổng thống Nga Putin không muốn xảy ra chính là sự trì hoãn kéo dài trong cuộc chiến, điều Putin dự định là tốc chiến tốc thắng.

2.- Bộ trưởng tài chính Tây Phương rời bỏ phòng họp khi đại diện Nga phát biểu

WASHINGTON, DC – Bộ trưởng tài chính nhiều quốc gia bỏ ra khỏi cuộc họp kín của G-20 ở Washington, DC, hôm Thứ Tư, 20 Tháng Tư, khi đại diện Nga chuẩn bị phát biểu, theo tin của CNN.

Bà Janet Yellen, bộ trưởng tài chính Hoa Kỳ, cùng bộ trưởng tài chính Âu Châu và các quốc gia Tây Phương khác bỏ ra khỏi cuộc họp để phản đối Nga xâm lăng Ukraine, người này cho biết.

Trước khi cuộc họp này diễn ra, giới chức Mỹ loan báo bà Yellen sẽ không dự vài cuộc họp có đại diện Nga.

Giới chức Ukraine cũng phát biểu tại cuộc họp với tư cách là khách mời, và cũng bỏ ra khi đại diện Nga phát biểu. Bà Yellen và các giới chức khác lắng nghe phần trình bày của giới chức Ukraine, nhưng đến khi ông Anton Siluanov, bộ trưởng tài chính Nga, bắt đầu phát biểu qua video thì họ bỏ ra.

Trước vụ tẩy chay Nga hôm Thứ Tư, giới chức Bộ Tài Chính Mỹ nói rõ bà Yellen sẽ không tiếp xúc như bình thường với phái đoàn Nga, khi các nhà lãnh đạo kinh tế toàn cầu gặp nhau trong tuần này.

Bà Yellen sẽ dự vài cuộc họp Bộ Trưởng Tài Chính G-20 và cuộc họp Thống Đốc Ngân Hàng Trung Ương G-20 mà có Nga tham dự, nhưng bà sẽ không dự những cuộc họp khác có đại diện Nga, theo một giới chức cao cấp Bộ Tài Chính Mỹ.

Mặc dù Hoa Kỳ đề nghị loại Nga khỏi G-20, nhưng muốn như vậy phải được tất cả thành viên khối này đồng ý, mà việc này khó xảy ra vì Trung Quốc tuyên bố sẽ không ủng hộ loại bỏ Nga.

3.- Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ: Đài Loan và Hoa Kỳ nên đàm phán một hiệp định thương mại tự do để ngăn chặn ĐCSTQ

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Robert Portman bày tỏ sự ủng hộ đối với việc Đài Loan tham gia vào Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ – Thái Bình Dương (IPEF), nhấn mạnh rằng Đài Loan quan trọng hơn và Hoa Kỳ nên đàm phán và ký kết một hiệp định thương mại tự do (FTA).

Hiệp định này không chỉ làm sâu sắc thêm mối liên hệ kinh tế giữa hai bên, mà còn ngăn chặn các hành động thâm độc của ĐCSTQ.

Hoa Kỳ chuẩn bị khởi động “Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ – Thái Bình Dương” vào tháng 5. Cách đây vài ngày, 200

thành viên Hạ viện đã gửi một lá thư chung tới chính quyền Biden, kêu gọi mời Đài Loan tham gia. Bộ trưởng Thương mại Raimondo cho biết, tại một cuộc họp kín rằng Đài Loan hiện không được xem xét.

Về vấn đề này, ông Portman, thành viên phái đoàn thượng nghị sĩ Hoa Kỳ tới Đài Loan và thành viên Ủy ban Tài chính Thượng viện, cho biết ông ủng hộ việc Đài Loan tham gia vào “Kiến trúc kinh tế Ấn Độ – Thái Bình Dương”, nhưng ông tin rằng, điều quan trọng hơn là hai bên nên đàm phán về một FTA “, điều này có thể làm quan hệ cả hai bên sâu sắc hơn.

Nó hữu ích cho nền kinh tế của cả hai bên và tôi nghĩ nó có ý nghĩa hơn, nó hữu ích cho an ninh quốc gia của chúng ta và điều quan trọng là thể hiện về mặt chính trị rằng chúng ta ủng hộ Đài Loan”.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Robert Menendez, một thành viên chủ chốt của phái đoàn trong chuyến thăm Đài Loan hôm 14.4, đã tham dự phiên điều trần về chính sách thương mại của Hoa Kỳ vào ngày 31 tháng 3, ông chỉ ra rằng, nếu Hoa Kỳ không mời Đài Loan tham gia “Kinh tế Ấn Độ – Thái Bình Dương Kiến trúc ” sẽ bỏ lỡ cơ hội. Ông hy vọng cơ quan hành pháp Hoa Kỳ xem xét mời Đài Loan mở rộng lợi ích của mình trên cơ sở song phương.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đài Loan, Âu Giang An cho biết, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ngày 12 rằng, phía Hoa Kỳ giải thích “Khuôn khổ Kinh tế Ấn

Độ – Thái Bình Dương” vẫn đang được xây dựng và đang được thảo luận với các bên liên quan, và các thành viên tham gia vẫn chưa đưa ra quyết định chính sách.

4.- Chiến tranh, Covid-19: WB và IMF lo ngại cho tương lai kinh tế toàn cầu

Tổng giám đốc FMI, bà Kristalina Georgieva, nhấn mạnh đến cuộc chiến tranh tại Ukraina đang trở thành mối đe dọa mới đối với nền kinh tế toàn cầu, vào lúc mà thế giới còn phải đương đầu với nhiều hậu quả của đại dịch Covid-19. Hồi đầu năm, Ngân Hàng Thế Giới và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, hai định chế kinh tế - tài chính hàng đầu thế giới đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2022. Do xung đột Ukraina, 143 quốc gia trên thế giới đã phải điều chỉnh dự báo tăng trưởng theo hướng giảm.

Trong đợt họp tuần này, theo giới quan sát, Ngân Hàng Thế Giới và IMF ắt hẳn cũng sẽ phải điều chỉnh lại dự báo tăng trưởng trong bối cảnh tình hình thế giới không mấy sáng sủa. Trên đài RFI, tổng giám đốc IMF giải thích : « *Trong một thế giới khi mà một cuộc chiến tranh tại châu Âu có thể gây nạn đói tại châu Phi, và khi mà một đại dịch có thể bùng lên khắp thế giới chỉ trong ít ngày và kéo dài nhiều năm, khi mà các lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính tại một địa điểm này có thể làm nước biển dâng khắp nơi, mối đe dọa với sự thịnh vượng tập thể của chúng ta và tương lai của hợp tác quốc tế không thể coi nhẹ* ».

Lạm phát cũng là một đe dọa lớn khác. Theo tổng giám đốc IMF, lạm phát có thể gây ra các khủng hoảng lương

thực tại châu Phi, gây bất ổn định tại các quốc gia có thu nhập trung bình. Một hiện tượng đáng lo ngại khác là « sự gia tăng quá trình chia rẽ nền kinh tế toàn cầu thành các khối địa chính trị ». Hồi tuần trước, tổng giám đốc Quỹ Tiền Tệ Thế Giới và chủ tịch Ngân Hàng Quốc Tế cũng đã nhấn mạnh đến những hiểm họa do tình trạng cô lập gia tăng.

5.- Chiến tranh Ukraina: Mỹ và Liên Âu quyết định có thêm loạt trừng phạt mới chống Nga

Theo tin từ AFP, tối hôm qua, chính phủ Ý thông báo Liên Hiệp Châu Âu và Hoa Kỳ « đã đạt được một thỏa thuận quan trọng về vấn đề gia tăng áp lực lên điện Kremlin, đặc biệt thông qua một loạt trừng phạt mới ». Trên Twitter, chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen cũng nhấn mạnh: « Chúng tôi sẽ tiếp tục gia tăng trừng phạt chống Nga ».

Tham gia vào cuộc họp trực tuyến hôm qua, có tổng thống Hoa Kỳ, chủ tịch Ủy Ban Châu Âu, chủ tịch Hội Đồng Châu Âu, cùng lãnh đạo các nước như Pháp, Anh, Đức, Rumani, Ba Lan, Ý, Canada, và Nhật Bản.

Liên quan đến các biện pháp trừng phạt, thông báo của chính phủ Ý cho biết các đồng minh phương Tây đã « tái cam kết đa dạng hóa các nguồn năng lượng nhằm giảm sự phụ thuộc vào Nga ».

AFP dẫn lời một cố vấn của tổng thống Pháp cho biết các quốc gia đồng minh cũng thảo luận về việc các biện

pháp bảo đảm an ninh cho Ukraina, sau khi xung đột chấm dứt, trong trường hợp Ukraina không gia nhập NATO. Quan chức Pháp nhấn mạnh là các nước phương Tây sẵn sàng « *cung cấp các phương tiện quân sự cho Ukraina để chống lại một cuộc xâm lăng mới* », cũng như cho phép Kiev « *bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ* ».

Theo AFP, phủ tổng thống Pháp cũng ra thông báo cho biết các quốc gia đồng minh đã thảo luận về việc « *cần gia tăng thuyết phục các quốc gia bên ngoài khối G7 và Liên Hiệp Châu Âu, về việc cuộc khủng hoảng hiện nay không chỉ là một khủng hoảng khu vực, hay chỉ liên quan đến phương Tây, mà còn đe dọa hòa bình và an ninh thế giới* ». Thông điệp của Pháp nhắc gợi đến lập trường của một số quốc gia, đặc biệt là Trung cộng.

[Breaking News Sound]



XNV VN - Hà Văn

Thưa quý vị, trước khi chương trình chuyển sang những phần tin tức tiếp theo, xin kính mời quý vị thưởng thức phần văn nghệ. Bài đầu tiên trong chương trình văn nghệ hôm nay là ...

MUSIC – Bài 1

1. SÀI GÒN ƠI VĨNH BIỆT – Tác giả: Nam Lộc – Trình bày:
Lương Minh & Phong Vũ

[Breaking News Sound]



BVN - *Kevin Phạm Hiến*

*Kính thưa quý vị, sau đây là Kevin Phạm tiếp tục với phần **bản tin Hoa Kỳ**.*

6.- 26 thống đốc thành lập Lực lượng Đặc nhiệm Biên giới ‘vì thiếu vắng sự lãnh đạo liên bang’

Hôm 10/04, 26 thống đốc Hoa Kỳ, tất cả đều thuộc Đảng Cộng Hòa, đã tuyên bố thành lập Lực lượng Đặc nhiệm Biên giới để “phá vỡ và dẹp tan các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.”

Nhóm 26 vị thống đốc này đã ký một biên bản ghi nhớ, cam kết làm việc cùng nhau để “đóng vai trò như một hệ số nhân lên sức mạnh để nhắm vào các băng đảng và mạng lưới tội phạm về mặt tài chính và hoạt động.”

Bản ghi nhớ này nêu rõ, “Cùng nhau, các thống đốc sẽ cải thiện vấn đề an toàn công cộng, bảo vệ các nạn nhân khỏi những tội ác khủng khiếp, giảm lượng ma túy trong cộng đồng của chúng tôi, và xoa dịu cuộc khủng hoảng nhân đạo ở vùng Biên Giới Phía Nam.”

Nhóm này gồm hai tiểu bang biên giới — Arizona và Texas — cũng như 24 tiểu bang khác: Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Maryland, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, North Dakota, Ohio, Oklahoma, South Carolina, South

Dakota, Tennessee, Utah, Virginia, West Virginia, và Wyoming.

“Vì thiếu vắng sự lãnh đạo của liên bang, nên các tiểu bang đang hợp tác với nhau để thành lập Lực lượng Đặc nhiệm Biên giới của các Thống đốc Mỹ nhằm dẹp tan và triệt phá các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia bằng cách tăng cường hợp tác, cải thiện thông tin tình báo, đầu tư vào phân tích, chống đưa người di cư trái phép, cũng như ngăn chặn dòng chảy ma túy vào các tiểu bang của chúng ta,” thỏa thuận nêu rõ.

Các thống đốc sẽ phối hợp để chia sẻ thông tin tình báo, phá vỡ các hành lang đưa người di cư trái phép, và hỗ trợ hai tiểu bang biên giới. Họ lên kế hoạch tập trung nỗ lực vào việc nhắm đến tài chính của băng đảng và tội phạm liên quan đến biên giới.

Bản Tin Thế Giới.

7.- TT Zelensky muốn mời ông Macron đến xem bằng chứng về ‘nạn diệt chủng’ ở Ukraine

AFP đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông đã mời người đồng cấp Pháp đến thăm Ukraine để tận mắt chứng kiến các lực lượng Nga phạm tội “diệt chủng”, điều mà Tổng thống Emmanuel Macron từng né tránh.

“Tôi nói với ông ấy rằng, tôi muốn ông ấy hiểu được đây không chỉ là chiến tranh, mà hơn thế chính là tội ác diệt chủng. Tôi đã mời ông ấy đến thăm [Ukraine] khi có cơ hội. Ông ấy sẽ đến và thấy điều đó, tôi chắc chắn ông ấy sẽ hiểu.”

Nhà lãnh đạo Ukraine nhìn nhận, Tổng thống Pháp đang né tránh sử dụng nhóm chữ “diệt chủng” – một thuật ngữ mà ông Biden hiện đã dùng để miêu tả cuộc chiến ở Ukraine – vì ông Macron cho rằng điều đó sẽ gây tổn hại đến việc đàm phán ngoại giao với Nga.

Tổng thống Ukraine trước đó từng bày tỏ, việc ông Macron từ chối coi cuộc chiến này là “tội ác diệt chủng” thực sự “vô cùng đau đớn đối với Ukraine chúng tôi”.

Gần đây, ngày càng nhiều các nhà lãnh đạo châu Âu đã đến Kyiv để thể hiện sự ủng hộ Ukraine, trong đó có Thủ tướng Anh Boris Johnson.

Về phía Hoa Kỳ, ông Zelensky mong muốn Tổng thống Biden sẽ đến thăm Ukraine. Ngày 14/4, khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng tới Ukraine hay không, TT Biden trả lời: “Có”. Tuy nhiên, một ngày sau, Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Jen Psaki khẳng định điều ngược lại. “Tổng thống sẵn sàng cho bất cứ điều gì, nhưng vào lúc này chưa phải là lúc để ông ấy đến Ukraine,” bà Psaki nhấn mạnh

Theo bà Psaki, việc tới Ukraine từ Ba Lan có thể sẽ là “một chuyến tàu kéo dài 8 giờ qua vùng chiến sự”, và điều này “không có trong kế hoạch của Tổng thống Mỹ”.

Tòa Bạch Ốc đang xem xét cử một quan chức hàng đầu, có thể là Ngoại trưởng Antony Blinken hoặc Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, đến Kiev để thể hiện sự ủng hộ, tờ Politico đưa tin hôm 12/4.

8.- Ukraina sẽ « chiến đấu đến cùng » để giữ Mariupol

Phe thân Nga với sự yểm trợ của lực lượng Tchetchenia vẫn chưa chiếm được nhà máy thép Azovstal của thành phố. Thủ tướng Ukraina Denys Chmygal khẳng định Mariupol vẫn chưa thất thủ, quân đội vẫn chiến đấu bất chấp « *tối hậu thư* » của quân đội Nga. Đối phương kêu gọi lính Ukraina buông súng trước 6 giờ sáng hôm 17/04/2022 và khẳng định đã làm chủ tình hình gần như toàn bộ thành phố cảng mang tính chiến lược này.

Đặc phái viên RFI, Anissa El Jabri tường thuật từ Mariupol :

« Vâng chúng tôi đã đến thành phố gần đường phân chia chiến tuyến, 20 phút sau tối hậu thư của Nga ra lệnh cho lính Ukraina buông súng. Những toán người đầu tiên chúng tôi trông thấy thuộc lực lượng đặc biệt Tchetchenia. Họ dùng những chiếc xe không có biển số, để râu dài và được trang bị súng ống tối tân.

Đó là những người lính thuộc đơn vị tinh nhuệ của Ramzan Kadyrov quen chiến đấu trong thành phố. Một viên chỉ huy Tchetchenia cho biết, xin trích : « mục tiêu giờ đây là phải dứt điểm công tác trong khu công nghiệp ». Phải hiểu đó là nhiệm vụ kiểm soát hoàn toàn Mariupol trước khi

tấn công vào Azovstal, nơi quân Ukraina cố thủ. Khu vực bên trái đường như đã rơi vào tay phe thân Nga.

Cũng theo lời viên chỉ huy Tchetchenia, tại nhà máy này vẫn có lính bắn tỉa, súng máy của lính Ukraina và cách nay hai tuần, họ vẫn được trực thăng tiếp tế. Nhưng hôm qua thì chúng tôi đã có thể đến gần cách nhà máy khoảng 300 mét. Trước mặt là một hàng rào cản với những dây xe hơi ngổn ngang. Đó là một khoảng cách tạm đủ để phe thân Nga điều khiển những chiếc drone nhỏ vào quan sát, thu thập những hình ảnh chính xác khu vực này.

Đương nhiên, khó có thể xác định là phe thân Nga kiểm soát được bao nhiêu khu vực. Nhưng theo như binh sĩ Ukraina nói, thì từ nhiều ngày, họ lo ngại đối phương đột nhập vào chốt kiểm soát cuối cùng trước chiến tuyến.

Bản Tin Việt Nam

9.- Kon Tum lại xảy ra 3 trận động đất

Rạng sáng 21/4, tại Kon Tum tiếp tục xảy ra 3 trận động đất có độ lớn 2,5 đến 3,2 độ Richter.

Tin từ Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) cho biết, động đất xảy ra lúc 0h55, 1h5, và 4h12 sáng 21/4, có độ lớn lần lượt 3,2; 2,9; và 2,5; độ sâu trên 8km. Trung tâm đang theo dõi các trận động đất này.

Từ ngày 15/4 đến nay, huyện Kon Plông liên tục xảy ra động đất với mức độ dày đặc với hơn 25 trận. Đáng chú ý, trưa 18/4 huyện này hứng chịu trận động đất 4,5 độ richter, rung chấn lan sang các địa phương lân cận.

Viện Vật lý địa cầu nhận định động đất liên tiếp ở Kon Tum “gia tăng bất thường”. Tại cuộc họp khẩn hôm 19/4, theo Viện Vật lý địa cầu, việc tích nước của các hồ chứa thủy điện ở khu vực liên quan động đất. Các rung chấn ở huyện Kon Plông xảy ra sau khi công trình thủy điện Thượng Kon Tum tích nước hoàn thành.

Việc động đất có liên quan đến hoạt động tích nước của hồ thủy điện Thượng Kon Tum Ông Trần Quang Hoài, Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai nói hôm 19/4. “Ngay từ bây giờ, hồ thủy điện Thượng Kon Tum không được phép tích nước thêm, dù đang là mùa khô nhưng diễn biến thời tiết vừa qua cho thấy vẫn có khả năng xảy ra mưa trái mùa, nếu tích nước sẽ có nguy cơ kích hoạt động đất trong khu vực.

Theo thống kê từ Viện Vật lý địa cầu, từ 1903 đến năm 2020, trên khu vực Kon Tum đã ghi nhận 33 trận động đất. Từ năm 2021 đến nay, tại địa bàn này đã xảy ra 169 trận, nhiều gấp 5 lần so với 117 năm cộng lại.

[Breaking News Sound]



Thưa quý vị, trước khi chương trình chuyển đến bản tin cuối cùng của chương trình phát thanh hôm nay, xin kính mời quý vị tiếp tục thưởng thức văn nghệ. Bài hát tiếp theo trong chương trình văn nghệ hôm nay là ...

MUSIC – Bài 2

2. LÍNH MÀ EM – Tác giả: Anh Thy – Trình bày: Lý Kính.

[Breaking News Sound]



BTV - Bùi Mạnh Hùng

Kính chào Quý Vị,

Chúng tôi là Bùi Mạnh Hùng, xin mời Quý Vị theo dõi tiếp, bản tin cuối cùng, trong phần tin tức, của Chương trình Phát thanh Nhà Việt Nam – Maryland, tối hôm nay..

10.- Ước tính mới của WHO về Covid-19 :Ấn Độ có nhiều ca tử vong nhất

Trong hai năm đại dịch, Covid-19 đã cướp đi mạng sống của gần 6 triệu người theo số liệu chính thức. Nhưng Tổ Chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng con số trên thực tế cao hơn nhiều. Định chế y tế thế giới ước tính có 15 triệu ca tử vong trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến Covid-19, và một phần lớn là ở Ấn Độ. Ước tính của WHO khiến New Delhi giận dữ.

Từ Genève, thông tin viên Jérémie Lanche giải thích về tổng kết mới của WHO :

Trong số 9 triệu người chết mới được thống kê bổ sung vào tổng số nạn nhân thiệt mạng do đại dịch, có hơn 1/3 dường như là ở Ấn Độ. Như vậy, Ấn Độ sẽ trở thành quốc gia có nhiều ca tử vong nhất vì Covid-19, với hơn 4 triệu nạn nhân.

Nhưng việc công bố những số liệu nói trên bị chậm, đặc biệt do sự phản đối của New Delhi. Ấn Độ phản đối phương pháp tính toán của Tổ Chức Y tế Thế giới. New

Delhi nói rằng phương pháp đó không phù hợp với một quốc gia có quy mô dân số như Ấn Độ. Vấn đề là nhà chức trách Ấn Độ đã không cung cấp số liệu được cập nhật cho Tổ Chức Y tế Thế giới trong hai năm qua. Ấn Độ bác bỏ một cách hệ thống các nghiên cứu có kết quả mâu thuẫn với các số liệu chính thức.

Vấn đề ở Nga hay Trung cộng cũng tương tự. Trung cộng chỉ thừa nhận 5.000 ca tử vong liên quan đến Covid-19. Trở ngại này buộc các nhà thống kê phải dùng các mô hình toán học.

Đương nhiên là kết quả không hẳn hoàn hảo : theo ước tính, 60% số ca tử vong trên thế giới đã không được ghi nhận. Như vậy, hầu như không thể có được một đánh giá toàn diện về đại dịch. Nhưng tiến gần đến con số chính xác là rất quan trọng, ít nhất cũng là để hiểu được hiệu quả của các chiến dịch tiêm chủng.

[Breaking News Sound]



Phân văn nghệ tiếp tục

MUSIC – Bài 3, 4, 5

3. HÃY THẮP CHO NHAU MỘT NGỌN ĐÈN – Tác giả: Nguyễn Đình Toàn – Trình bày: Đèo Văn Sách

4. TRĂNG TÀN TRÊN HÈ PHỐ – Tác giả: Phạm Thế Mỹ – Trình bày: Thủy Tiên

5. TÔI BIẾT TÔI SẼ BUỒN – Tác giả: Nhật Ngân – Trình bày: Đỗ Như

6. ĐỒNG XANH (GREENFIELDS) – Tác giả: Terry Gilkyson – Trình bày: Anh Thoại

[Breaking News Sound]

C.- Kết Thúc:

Kính thưa Quý Vị,

Chương Trình Phát Thanh Nhà Việt Nam - Bản Tin Cộng Đồng của chúng tôi tối nay, xin được dừng nơi đây. Chân thành cảm tạ Quý Vị đã theo dõi Chương trình Phát Thanh, xin hẹn tái ngộ Quý Vị trong những Bản Tin Cộng Đồng kế tiếp.

Nếu có câu hỏi, hay đóng góp ý kiến xây dựng, chỉ giáo, xin Quý Vị vui lòng gọi về cho chúng tôi.

Xin kính, thân chúc Quý Vị và Quý quyến một đêm an lành, luôn khỏe mạnh và may mắn qua đại họa ác dịch vũ hán của Tàu cộng.

Kính chào Quý Vị.